

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HOÀI NHƠN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 463/2024/CV-TA
V/v: “Thông báo tìm kiếm
người bị yêu cầu tuyên bố
là đã chết”.

Hoài Nhơn, ngày 31 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Địa chỉ: Số 01 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang thụ lý việc dân sự số: 38/2024/TLST-DS ngày 11 tháng 10 năm 2024 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết”; giữa:

* Người yêu cầu: Ông Nguyễn Đắt, sinh năm 1957

Địa chỉ: Thôn An Quý Bắc, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Người bị yêu cầu: Anh Nguyễn Văn Tường, sinh năm 1950

Nơi cư trú trước khi bị tai nạn chìm tàu: Thôn An Quý Bắc, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 31 tháng 10 năm 2024, Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn ban hành Quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

Để có căn cứ giải quyết việc dân sự trên, theo quy định tại Điều 385 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đăng thông tin tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định với nội dung như sau:

Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo anh Nguyễn Văn Tường, sinh năm 1990; trú tại: Thôn An Quý Bắc, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, là con chung của ông Nguyễn Đắt và bà Lê Thị Bình. Anh Tường không có vợ con.

Anh Tường là thuyền viên trên tàu cá BĐ-96665-TS của ông Huỳnh Trung là chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến ngày 06/12/2017 tại cửa biển Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; trên tàu có 06 thuyền viên hành nghề câu cá ngư đại dương, trong đó có anh Nguyễn Văn Tường. Vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 21/12/2017, khi tàu của ông Huỳnh Trung đang hoạt động ở tọa độ 15°05' vĩ độ Bắc - 113°57' kinh độ Đông thì bị tai nạn chìm tàu. Các tàu cá khác đi cùng đã cố gắng thông tin nhưng bị mất liên lạc hoàn toàn với tàu cá của ông Huỳnh Trung và 06 thuyền viên. Kể từ đó cho đến nay, ông Đắt và gia đình đã đi tìm kiếm nhưng không có tin tức gì xác thực là anh Tường còn sống. Nay ông Nguyễn Đắt yêu cầu Tòa án giải quyết tuyên bố anh Nguyễn Văn Tường là người đã chết theo quy định của pháp luật.

Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Nguyễn Văn Tường liên hệ với Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định theo địa chỉ: 2693 Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; điện thoại liên hệ: 02563.76.11.92 để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về anh Nguyễn Văn Tường thì thông báo cho Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Hoài Châu, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Nguyễn Văn Tường thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Rất mong sự hỗ trợ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định để Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định giải quyết việc dân sự theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

THẨM PHÁN



Nguyễn Văn Vinh